

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 27/6/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ báo cáo tổng kết như sau:

I- BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, có diện tích tự nhiên là 102.924,5 ha, có 97,229 km đường Biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Huyện có 17 xã, thị trấn, 171 thôn, bản, tổ dân phố, 09 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó có 12 xã biên giới, 12 xã khu vực III, 1 xã khu vực II, 4 xã khu vực I; 118 thôn, bản đặc biệt khó khăn). Đảng bộ huyện có 60 chi, đảng bộ cơ sở (20 đảng bộ, 40 chi bộ), 227 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; có 3.517 đảng viên, 2.339 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Tình hình Nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yên tâm, tin tưởng, đồng thuận vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức. Các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang được thăm hỏi, động viên kịp thời và chu đáo; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW

- **Thuận lợi:** Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực

hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh; sự tích cực vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và sự đồng thuận cao của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hệ thống chính trị các xã từng bước được củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, bám sát cơ sở. Cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

- **Khó khăn:** Đời sống, kinh tế của một số đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện còn nhiều khó khăn; nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình đồng bào các dân tộc chủ yếu là từ nông, lâm nghiệp; thường xuyên đối mặt với thiên tai như: Lũ quét, lũ ống, dịch bệnh, mưa đá, gió lốc... Kết cấu hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt. Trình độ văn hóa không đồng đều; tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề trong các dân tộc còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; trình độ, năng lực về thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, đoàn thể cơ sở còn nhiều hạn chế.

II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 60-CTr/TU và các văn bản về công tác dân vận

- *Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy:* Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”. Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn Đảng bộ và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân; tập hợp, vận động nhân

dân trong huyện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, sau khi Nghị quyết 25 được ban hành Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 19/7/2013 về tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ngày 28-29/8/2013 tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong toàn huyện với 222 đồng chí tham dự. 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai học tập quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên¹. Các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đều được Ban Dân vận tham gia ý kiến; các chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân đã được các cấp ủy, chính quyền lấy ý kiến tham gia từ Nhân dân.

- Việc tổ chức quán triệt Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy: Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch số 224-KH/HU, ngày 11/10/2022 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở Hội nghị báo cáo viên mở rộng quán triệt nội dung Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư cho cho 185 đồng chí bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; trưởng các phòng, ban chuyên môn các đoàn thể trực thuộc huyện; đồng chí chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, trưởng Công an huyện; lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, đảng viên Đảng bộ khối Đảng. Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên².

Tăng cường chỉ đạo hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện công tác dân vận, nắm tình hình Nhân dân và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; định kỳ hằng tháng giao ban nghe

¹ Tổng số người tham gia học tập là 22.929 người, trong đó số đảng viên tham dự là 2.135 đồng chí; số cán bộ, công chức tham dự là 1.968 người, số quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tham dự là 18.826 người.

² Tổng số 251 lớp, số lượt người tham gia 19.490. Trong đó, tổng số đảng viên tham gia học tập, quán triệt là 3.372/3.793 người, đạt 88,9 %; số CBCC chưa là đảng viên tham gia học tập là 1.287/1.410 lượt người, đạt 91,3%; quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên là 14.831 lượt người.

MTTQ và các đoàn thể phản ánh những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân quan tâm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện giao trách nhiệm phụ trách công tác dân vận cho một đồng chí lãnh đạo cơ quan. Việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

2. Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 60-CTr/TU và các văn bản về công tác dân vận

Huyện ủy ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU, ngày 09/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận để triển khai, thực hiện gắn với chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo UBND huyện cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch chi tiết về nội dung và giải pháp về công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn. Các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, lồng ghép vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, vị trí việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới.

Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình công tác dân vận chỉ đạo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác dân vận của các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, kỷ luật công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Kịp thời ban hành Quyết định số 1180-QĐ/HU, ngày 17/01/2022 về ban hành Quy chế dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức

trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng, bổ sung quy chế công tác dân vận của đơn vị mình và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 60-CTr/TU và các văn bản của Huyện ủy triển khai thực hiện

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo. Huyện ủy tiến hành kiểm tra các đảng bộ trực thuộc về công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo, đề án của Đảng về công tác dân vận, dân vận chính quyền... để kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo³.

Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định chức năng, nhiệm vụ⁴. Trong đó đi sâu kiểm tra toàn diện công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của các đoàn thể tại cơ sở. Huyện ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện quan tâm công tác kiểm tra cơ sở, tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ giải pháp thời gian tiếp theo.

4. Việc phối hợp của các cấp, các ngành trong việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết

Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện, các ngành với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

³ Từ năm 2010 đến 30/6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 70 tổ chức đảng, 52 đảng viên; giám sát 93 tổ chức đảng, 61 đảng viên (Trong đó năm 2020 Huyện ủy về Giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã Đào Sơn, Tung Qua Lìn việc triển khai thực hiện chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Chấp hành TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số”; Năm 2021 và 2022 Huyện ủy thực hiện 02 cuộc giám sát đối với Đảng ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư - chủ tịch UBND các xã Huổi Luông, Bản Lang, Nậm Xe trong thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với kiểm tra công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW tại địa phương.

⁴ Từ năm 2013 đến nay Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện kiểm tra được 22 cuộc với 104 cơ quan, đơn vị. Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra, giám sát được 8 cuộc, 24 đơn vị về công tác dân vận. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo kiểm tra được 03 cuộc 16 đơn vị.

Nội dung, hình thức Quy chế, Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị không ngừng được đổi mới, tác động tích cực trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn, phát hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu từ phong trào “*Dân vận khéo*”. Chính quyền các cấp thường xuyên giữ mối liên hệ trong triển khai thực hiện các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận; thường xuyên trao đổi, bàn bạc, phối hợp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tham gia giám sát, đánh giá sự hài lòng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại kịp thời, đúng pháp luật; phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác xây dựng Đảng (chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát); công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái

Trong giai đoạn 2012-2022, Huyện ủy triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ” kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh việc thực hiện “*Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được nâng lên; những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, không để kéo dài tồn đọng, trở thành điểm nóng.

Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả quan trọng: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên có sự chuyển biến tích cực; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng chất lượng, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2008 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 03-HD/TU,

ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu "về nội dung sinh hoạt chi bộ", Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu "quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn, các ngành, đoàn thể cấp huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn bám sát quy chế mẫu, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp xã. Kết quả 17/17 xã, thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp ủy, UBND, MTTQ và 04 đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh; chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy theo Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và Công văn số 643-CV/BTCTU, ngày 11/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Kết quả, 100% đảng ủy các xã, thị trấn đã rà soát, xây dựng quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thống nhất đảm bảo dân chủ.

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn huyện tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Từ năm 2019, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân qua đó cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với những vấn đề bức xúc của dân, đồng thời khẳng định hoạt động dân chủ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đây chính là tiền đề quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong quá trình lãnh đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực tham nhũng.

Tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin đại chúng; mở rộng các kênh thông tin truyền thông, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cấp ủy trong việc tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet và các trang mạng xã hội. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù

địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ. Nâng cao nhận thức, cảnh giác và chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, kích động di dịch cư tự do, tuyên truyền và thành lập "Nhà nước Mông", nhằm chống phá Đảng và Nhà nước; gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Trong 10 năm huyện đã tổ chức được 18 Lớp tập huấn với trên 900 lượt người tham gia (Nội dung tập huấn về công tác dân vận, công tác tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số) để nâng cao trình độ trong triển khai, thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện.

2. Đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước (HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang)

- **Hội đồng Nhân dân:** Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao chất lượng, chương trình hoạt động, nội dung các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng; tăng cường công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả các kỳ họp; đồng thời, lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, HĐND các cấp tập hợp được nhiều ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri và kiến nghị gửi các cơ quan liên quan; một số địa phương đã làm tốt công tác theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại các cuộc họp HĐND với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đề cao trách nhiệm, đã nâng cao chất lượng nội dung các cuộc họp, giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân; đưa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống xã hội, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

- **Ủy ban nhân dân:** Ban hành nhiều các kế hoạch triển khai về thực hiện công tác dân vận giai đoạn và hằng năm⁵. UBND từ huyện đến cơ sở phân công

⁵ Ủy ban Nhân dân huyện ban hành: Kế hoạch số 99a/KH-UBND ngày 04/4/2013 của UBND huyện về thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2013 - 2016; Kế hoạch số 3697/KH-UBND ngày 30/12/2017 của UBND huyện về thực hiện Đề án "Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 01/8/2019 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 17/02/2021 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2021; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14/01/2022 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/01/2023 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023; Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 14/06/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025; Chương trình số 01-Ctr/BDV-UBND ngày 03/03/2017 về chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa

đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận chính quyền. Trong đó nổi bật công tác tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; các Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều tổ chức hội nghị người lao động. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề số 07-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hàng năm, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế số 06-QC/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh (từ 2020 đến nay đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp xúc đối thoại được 03 cuộc tại xã Bản Lang, Tung Qua Lìn, Lản Nhì Thàng), kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư kịp thời đúng quy định. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện. Chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục triển khai các giải pháp ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo, năm 2022 hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều là 43,81%. Các chế độ, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc ít người được quan tâm thực hiện, để các dân tộc trong huyện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; công tác phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân được triển khai sâu rộng trong toàn huyện.

Công tác cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2013-2023 đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát, các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được gắn kết thường xuyên với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2013-2023. Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh ở từng thời điểm đều được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt được kết quả tích cực. Bộ phận “Một cửa” cấp huyện và 17/17 xã, thị trấn hoạt động tương đối hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đã

Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện Phong Thổ giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận và UBND huyện Phong Thổ hàng năm; Quy chế phối hợp số 01/QCP-UBND-UBMTTQ-LĐLĐ-HPN-HND-HCCB-HĐTN, ngày 23/3/2022 của UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2026.

công khai, minh bạch nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào: “Phong Thổ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; “Phong Thổ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025,...

- **Lực lượng vũ trang:** Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hàng năm ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ tác chiến, luyện tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tập huấn cho các đối tượng theo kế hoạch. Chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ nắm và quản lý chắc tình hình cơ sở. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2016-2020” được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Huyện ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng công an từ huyện đến cơ sở.

Kiến toàn “Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn Trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Vận động Nhân dân xây dựng và thực hiện tốt quy ước thôn, bản, tham gia đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thôn, bản, xã không có tệ nạn ma túy”, Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”; tiếp tục củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự, hiện địa bàn huyện có 164 Tổ an ninh Nhân dân, 171 Tổ hòa giải, 171 Tổ Phòng cháy chữa cháy, 29 Tổ bảo vệ đường biên mốc giới, 07 Tổ Bảo vệ dân phố, 15 Dòng họ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, 03 bản làng bình yên.

- **Các cơ quan tư pháp:** Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các điểm bản dân cư tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền về Luật phòng chống mua bán người, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ luật phòng chống ma túy, Luật hình sự, các kỹ năng hòa giải ở cơ sở được 36 cuộc, với khoảng 2.900 lượt người tham dự. Tuyên truyền tại các trường THCS, THPT được 17 lượt trường thu hút được 6.800 lượt thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các em học sinh như luật phòng chống bạo lực học đường và các luật có liên

quan đến tệ nạn xã hội nhất là lứa tuổi học sinh để các em có biện pháp, kỹ năng phòng tránh. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, đảm bảo mọi khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết dứt điểm, chú trọng đến những đơn thư do các cơ quan Quốc hội, HĐND, các cơ quan báo chí gửi đến.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp. Chất lượng hoạt động công tác tư pháp ở tất cả các khâu, các hoạt động hỗ trợ tư pháp được nâng lên, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với Ủy Ban Nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các Đoàn Biên phòng, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế... Công tác xét, phê chuẩn lệnh, quyết định bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Số người bị bắt, tạm giữ chuyển khởi tố hình sự đạt tỷ lệ 100%, không để xảy ra cơ quan điều tra lạm dụng bắt khẩn cấp, không để xảy ra bắt oan, sai người dân trên địa bàn.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị của Bộ chính trị về "tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã hội". Duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa thường trực Huyện ủy với MTTQ và các đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, tình hình cụ thể của xã hội trong từng giai đoạn cách mạng.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, Thực hiện tốt quy chế phối hợp với HĐND huyện trong việc tổ chức các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; công tác tiếp xúc cử tri được quan tâm đổi mới về hình thức, địa điểm tiếp xúc, các ý kiến chất vấn của cử tri được đại biểu HĐND các cấp nghiên cứu, xem xét trả lời theo đúng thẩm quyền. Ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2020, 2021-2025 với Ban Dân vận Huyện ủy; tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm cơ sở hoạt động.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện, đã phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết và chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, mang tính đại chúng, như: Bằng các tờ rơi, băng cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích, trên truyền thanh, truyền hình, tập trung tại các khu trung tâm, khu đông dân cư. Ngoài ra tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên báo chí, thông qua các buổi nói chuyện, thông qua các tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng⁶.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện góp ý trực tiếp vào các dự thảo nghị quyết, quy chế, quy định, của cấp ủy Đảng, chính quyền qua các hội nghị có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025⁷.

⁶ 17/17 xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, 171/171 bản có tổ hòa giải với 937 thành viên. Thông qua hoạt động hòa giải cơ sở đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn tại cộng đồng khu dân cư nhằm giữ gìn đoàn kết nội bộ Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Huyện có 30 khu dân cư thực hiện khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó có 08 thôn, bản là mô hình chỉ đạo điểm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, huyện. Các mô hình kinh tế phát triển đa dạng: Gia đình ông Trần Hải Quý thôn Tây Sơn xã Mường So sản xuất kinh doanh xây dựng và chăn nuôi thủy sản thu nhập 1.250 triệu/1 năm, gia đình ông Nghiêm Xuân Sang tổ dân phố Hòa Bình thị trấn Phong Thổ, sản xuất kinh doanh tổng hợp tổng thu nhập 1.000 triệu, gia đình ông Nguyễn Văn Tính Bản Pa Nậm Cúm Sản xuất kinh doanh tổng hợp, tổng thu nhập trên 1.290 triệu đồng/ năm, gia đình ông Vòong Cá Lành thôn Pa So sản xuất lâm nghiệp tổng thu nhập 800 triệu đồng/ năm. HTX Nguyễn Xuân Oanh thôn Thống Nhất thị trấn Phong Thổ, sản xuất kinh doanh tổng hợp tổng thu nhập 1000 triệu, đã giải quyết việc làm cho 10 lao động; HTX thổ cẩm thôn Tây An xã Mường So với tổng thu nhập hàng năm là 350 triệu, HTX Thảo My Công nghệ và Môi trường giải quyết việc làm cho 27 lao động, thu nhập bình quân trên 3,6 triệu đồng/người/tháng...

⁷ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Hội nông dân huyện ban hành Kế hoạch số 154-KH/HNDH, ngày 24/7/2014 triển khai, quán triệt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Huyện đoàn Ban hành Hướng dẫn số 18-HD/ĐTN, ngày 25/12/2014 về hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI),... MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ

4. Công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân (cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan theo quy định)

Công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Thông qua Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn theo Quy chế 06-QC/TU của Tỉnh ủy Lai Châu đã giải quyết được những bức xúc, kiến nghị, đề nghị của nhân dân ngay từ cơ sở. Từ năm 2013 các vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người đã được huyện giải quyết kịp thời không để tạo thành điểm nóng trên địa bàn⁸.

5. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về công tác dân vận

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa cơ quan, đơn vị với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã xây dựng chương trình ký kết phối hợp về thực hiện công tác dân vận.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đoàn 356 và Huyện ủy Phong Thổ với nhiều nội dung trong đó có nội dung phối hợp trong thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn; củng cố thể trận quốc phòng, an ninh. Ban Dân vận Huyện ủy ký kết chương trình phối hợp với Thường trực HĐND-UBND huyện,

sở đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền về Quyết định 217, 218 được 1.135 buổi/39.725 lượt người.

Kết quả từ năm 2014 đến 2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia góp ý được trên 195 văn bản của các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham gia góp ý 375 dự thảo văn bản của các cấp. Hội LHPN huyện tham gia góp ý được 89 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị như: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo về sửa đổi Luật đất đai, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các dự thảo đề án, kế hoạch, báo cáo hằng năm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Các cơ sở Hội tham gia góp ý 667 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Hội Nông dân huyện đã có 289 lần góp ý với tổ chức Đảng. Trong đó: định kỳ 20 lần; thường xuyên 289 lần; đột xuất 82 lần. Huyện đoàn tổ chức tham gia 61 ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, các dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy; Dự thảo Nghị quyết của HĐND và các Quyết định, Đề án của UBND; Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên; Hội nông dân đã có 289 lần góp ý với tổ chức Đảng (Trong đó: định kỳ 20 lần; thường xuyên 289 lần; đột xuất 82 lần). Hội Cựu chiến binh các cấp đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực như: *việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hội viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị; việc quản lý đất đai, môi trường...*, Đặc biệt là góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, các dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy; Dự thảo Nghị quyết của HĐND và các Quyết định, Đề án của UBND...

⁸ Trong 10 năm toàn huyện tiếp công dân là 1629 lượt = 1241 vụ việc, nội dung tiếp công dân chủ yếu đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, ruộng, nương, tranh chấp nguồn nước, chế độ hính sách, đăng ký khai sinh, chế độ bảo trợ xã hội, hiện chỉ còn 15 đơn = 15 vụ việc đang tiếp tục giải quyết, 01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn KTQP 356, các đồn Biên phòng, MTTQ và các đoàn thể huyện giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2021-2025. Hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân đảm bảo dân chủ. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch khảo sát và tiến hành kiểm tra việc thực hiện đối với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Toàn huyện có 17/17 khối dân vận xã, thị trấn xây dựng kế hoạch ký kết với UBND, HĐND, các trường học, lực lượng quân sự, công an ở các địa phương về thực hiện chương trình công tác hàng năm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình tư tưởng trong Nhân dân, phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước.

6. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào Dân vận khéo, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước⁹ góp phần tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phong trào "*Dân vận khéo*" được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả¹⁰. Đến nay trên địa bàn huyện đăng ký hơn 300 mô hình "Dân vận khéo" ở tất cả các lĩnh vực đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng thời duy trì, phát huy, nhân rộng những mô hình điển hình đã được đánh giá, công nhận ở những năm trước. Quá trình triển

⁹ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", "*Nông dân thi đua sản xuất giỏi*" của Hội Nông dân; Phong trào thi đua "*Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà*", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng các mô hình tổ sản xuất may mặc, bông vải sợi; Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" và "Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh" "*Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*" của Đoàn Thanh niên; Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi" "*Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng*" của Hội Cựu chiến binh; Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo "Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả" trong doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động; Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" của Hội Chữ thập đỏ Thực hiện phong trào "*Dân vận khéo*" được nhân dân đồng tình ủng hộ.

¹⁰ Kết quả năm 2014 đến nay, huyện đã tặng giấy khen cho 35 tập thể và 99 cá nhân; Tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân; Trung ương tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện. Đăng ký hơn 300 cá nhân, tập thể đăng ký mô hình dân vận khéo

khai, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó việc xây dựng mô hình điểm về “Dân vận khéo” được cơ sở thực hiện có hiệu quả gắn thực hiện 5 mục tiêu Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của huyện đề ra đạt được một số kết quả nhất định¹¹.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào “*Dân vận khéo*” ở tất cả các lĩnh vực, tổ chức hội thi “*Dân vận khéo*” năm 2014 và 2017 có sự tham gia của 39 đội thi đến từ các cơ quan, đơn vị CBCCVC và Nhân dân các dân tộc trong huyện, qua cuộc thi tạo điều kiện cho các thí sinh tìm hiểu, học hỏi và giao lưu về thực hiện công tác dân vận ở cơ sở. Hàng năm tổ chức các hội nghị Trưởng bản, trưởng dòng họ, người cao tuổi và người có uy tín, từ năm 2013-2018 được 108 hội nghị với gần 10.000 lượt người tham dự.

7. Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Huyện ủy ban hành Quy quy định làm việc của Ban Dân vận Huyện ủy. Đối với khối UBND huyện: Thường trực UBND huyện phân công đồng chí Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác dân vận, các phòng chuyên môn phân công 01 đồng chí lãnh đạo cơ quan và 01 đồng chí cán bộ phụ trách công tác dân vận của cơ quan. Triển khai hoạt động của Khối Dân vận 17/17 xã, thị trấn, trong đó: Trưởng khối là đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, các thành viên là thường trực UBND, HĐND, MTTQ và các đoàn thể cơ sở (đối với thị trấn có thêm đồng chí trưởng Công an là thành viên); trình độ chuyên môn, lý luận cơ bản đáp ứng nghiệp vụ công tác dân vận. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, khoa học, có chất lượng, quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, bước đầu có sự liên thông giữa cấp huyện và cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ được đẩy mạnh, gắn với quy hoạch và vị trí việc làm. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án, nghị quyết của tỉnh, huyện về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” đã đạt kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ,

¹¹ Mô hình về Phát triển kinh tế, thay đổi tập quán lạc hậu, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có 13 mô hình. Mô hình Bảo tồn, phát huy văn hóa tốt đẹp các dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu có 13 mô hình. Mô hình Bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ an ninh, biên giới có 04 mô hình; mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự” đến nay đã có 53 mô hình; mô hình du lịch cộng đồng 05 mô hình (trong đó 02 mô hình được công nhận là Bản du lịch cộng đồng là Vàng Pheo, Sin Suối Hồ),...

công chức cấp xã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, cơ bản chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã ngày càng nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả nổi bật

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết, Kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân lao động về vị trí, vai trò của công tác dân tộc trong tình hình mới ngày càng được nâng lên; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc được nâng cao. Các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: thu nhập bình quân đầu người, tổng sản lượng lương thực có hạt, tốc độ tăng đàn gia súc, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo... Văn hoá - xã hội hằng năm có nhiều tiến bộ xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, dịch bệnh, cải cách hành chính, các hoạt động thể dục thể thao ngày càng được quan tâm. Kịp thời giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân; quốc phòng an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững. Bộ mặt nông thôn ngày nay có nhiều thay đổi, đời sống đồng bào nhân dân được nâng cao (thu nhập bình quân đầu năm 2022 đạt trên 37 triệu đồng).

Hoạt động phối hợp giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời đưa ra chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc vào

cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, hội viên và khắc phục dần bệnh thành tích, hành chính hóa. Một bộ phận không nhỏ Nhân dân đã có ý thức vươn lên, biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để tập trung chăn nuôi, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

2. Hạn chế, nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Một số cấp ủy đảng cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác dân vận có lúc còn chậm, nội dung cụ thể hóa có việc chưa sát với tình hình thực tế của địa phương; Công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề nảy sinh của một số địa phương chưa kịp thời. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở một số xã, thị trấn chưa thực sự đa dạng, phong phú, chưa phát huy được sức mạnh của hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận ở một số cơ sở có mặt hạn chế. Công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy địa phương tại một số xã chưa thật sự được chú trọng. Việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện của một bộ phận người dân có nơi chưa tốt, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề như đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

2.2. Nguyên nhân

Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy còn hạn chế nhất định, có mặt còn chậm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên còn chưa thực sự coi trọng công tác dân vận dẫn đến trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao. Công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy trong hoạt động phong trào của MTTQ và đoàn thể ở cơ sở chưa mạnh, còn thiếu sự chủ động.

Sự chủ động trong phối hợp của một số cấp ủy Đảng các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác dân vận có lúc chưa thường xuyên, kịp thời; kinh phí hoạt động, chính sách đãi ngộ chưa đồng viên, khuyến khích được người làm công tác dân vận ở cơ sở. Lợi dụng vấn đề về công nghệ thông tin phát triển, một số đối tượng tăng cường tuyên truyền, kích động Nhân dân gây khó dễ cho đội ngũ cán bộ thực thi công vụ, nhằm trục lợi cho bản thân, đặc biệt liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất, đền bù đất, xây dựng các công trình,... gây khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

V- MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của Nhân dân với động viên nhân dân xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

2. Chủ động quán triệt sâu rộng cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận để triển khai thực hiện. Nội dung và phương thức vận động nhân dân phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Kịp thời cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

3. Công tác dân vận phải luôn gắn với công tác xây dựng, phát triển Đảng trong hệ thống chính trị. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận; đổi mới cơ bản, toàn diện, thiết thực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

4. Linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức, tập hợp nhân dân vào các hình thức hoạt động thích hợp với từng đối tượng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

5. Chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị để kịp thời uốn nắn những biểu hiện làm chưa đúng, chưa đủ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đặc biệt quan tâm là những vấn đề liên quan đến dư luận xã hội, những bức xúc của Nhân dân.

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW VÀ KẾT LUẬN 43-KL/TW THỜI GIAN TỚI

1. Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trọng tâm là: Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 60-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và Kế hoạch số 42-KH/HU, ngày 9/9/2013 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 60-CT/TU.

2. Chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ

tướng chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 1180-QC/HU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 20/5/2021 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025; các văn bản quy định tiếp công dân; quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn huyện; chương trình cải cách hành chính của huyện, giai đoạn 2021-2030; triển khai các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm gắn với phòng, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 1180-QC/HU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư. Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ các cấp ủy đảng, tổ chức đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn 03-HD/BDVTW, ngày 05/01/2023 của Ban Dân vận Trung ương về hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn

biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo"; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của các cấp về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân.

5. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nắm chắc tình hình Nhân dân, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân thông qua nhiều hình thức như: phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân... vận động và tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

6. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp để phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện công tác dân vận tại cơ sở. Tổ chức sơ kết, đánh giá nghiêm túc kết quả, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác dân vận.

Trên đây là Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Huyện ủy Phong Thổ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VPHU.



Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG

(Kèm theo Báo cáo số 415-BCHU, ngày 31/7/2023 của Huyện ủy)



Giai đoạn	Số hội nghị	Số người tham gia	Chương trình hành động	Kế hoạch	Văn bản khác	Kiểm tra				Giám sát				Công tác tiếp dân				Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của người đứng đầu cấp ủy				Số tổ chức đảng bị kỷ luật bằng các hình thức				Số DV bị thi hành kỷ luật các hình thức			
						Số tổ chức đảng	Số DV	Số tổ chức đảng	Số DV	Số buổi tiếp dân	Số lượng người được tiếp	Số đơn thư đã tiếp nhận	Số đơn thư đã xử lý, giải quyết	Số đơn thư chưa xử lý, giải quyết	Khiển trách	Cảnh cáo	Giải tán	Khiển trách	Cảnh cáo	Cách chức	Khiển trách	Cảnh cáo	Cách chức						
2013-2018	245	22.929	0	22	42	0	0	0	0	0	0	45	86	559	552	07	0	0	0	72	29	4							
2019-2022	251	19.490	0	25	90	0	0	5	8	45	86	559	552	07	0	0	0	0	43	14	3								
Tổng cộng	496	42.419	0	45	132	0	0	5	8	45	86	559	552	07	0	0	0	0	115	43	7								

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NGÀNH DÂN VẬN

Giai đoạn	Ban Dân vận các cấp chủ trì tổ chức hội nghị, tập huấn về công tác dân vận		Ban Dân vận các cấp ban hành văn bản hướng dẫn, đơn đốc thực hiện về công tác dân vận						Công tác kiểm tra, giám sát về dân vận						
	Số hội nghị	Số người tham gia	Công tác dân tộc	Công tác tôn giáo	Công tác dân vận chính quyền	Công tác Dân vận của MTTQ và các TC CT-XH	Kiểm tra			Giám sát					
							Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên			
2013-2018	15	766	10	22	5	6	5	15	15	5	22	22			
2019 - 2022	3	185	12	25	10	15	6	26	26	8	24	24			
Tổng cộng	18	951	22	47	15	21	11	41	41	13	46	46			

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, KẾT LUẬN 43-KL/TW CỦA HĐND - UBND

Giai đoạn	Hội đồng Nhân dân các cấp										Ủy ban Nhân dân các cấp																		
	Số lượng ý kiến, phân ánh kiến nghị của cử tri			Giám sát chuyên đề		Kết quả tiếp xúc cử tri		Quan triệ, triển khai các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến người dân		Số lượng văn bản ban hành chỉ đạo		Công tác cải cách hành chính			Việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo			Thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức											
	Đã trả lời	Đã giải quyết	Đang giải quyết	Số cuộc	số tổ chức đảng, đảng viên	Đoàn ĐBQH địa phương	Số buổi	số người tham gia	Số buổi	số người tham gia	Số hội nghị	Số người tham gia	Số thực hiện về công tác dân vận	Số cơ sở, trung tâm	Đã tiếp nhận	Đã giải quyết	Tỷ lệ %	Doanh nghiệp	Người dân	Số công dân được tiếp	Số đơn thư đã tiếp nhận	Đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết	Đơn tố cáo	Đơn khiếu nại	Đơn tố cáo	Đơn khiếu nại	Số cuộc	Số cơ quan, đơn vị được thanh tra	Số công chức bị kỷ luật sau thanh tra
2013-2018	131	450	447	3	48			190	14.200	54	12.515	11	19	60143	60083	99,99	6	79	576	394	6	388	6	388	6	388	0	0	0
2019-2022	106	283	210	73	19			54	3.840	42	10414	7	18	28634	28601	99,99	2	70	1123	847	0	831	0	831	0	831	0	0	0
Tổng cộng	237	733	657	76	67			244	18.040	96	22929	18	18	88777	77684	99,99	8	149	1699	1241	6	1235	6	1219	0	0	0	0	

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, KẾT LUẬN 43-KL/TW CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

Biểu 3B

Giai đoạn	Tổng số buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân	Tổng số người tham gia	Tiếp nhận tin báo tố giác, đơn thư phản ánh của Nhân dân			Số vụ việc đã được tiếp nhận						Số vụ việc oan sai phải bồi thường	Số vụ việc, vụ án phải cải sửa và hủy bỏ					
			Thuộc thẩm quyền	Đã giải quyết	Chưa giải quyết	Đã giải quyết đúng hạn												
						Hình sự	Dân sự	Hành chính	Vụ việc khác	Hình sự	Dân sự			Hành chính	Vụ việc khác			
2013-2018	37	6.100	00	00	00	- GD tin báo: 405 nguồn tin - GD điều tra: 491 vụ/ 608 bị can - GD truy tố: 438 vụ/ 569 bị can - GD xét xử: 440 vụ/ 569 bị cáo	257 vụ, việc	02 vụ	88 việc (AD biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án	GD tin báo: 405 nguồn tin - GD điều tra: 486 vụ/ 603 bị can - GD truy tố: 438 vụ/ 567 bị can. - GD xét xử: 440 vụ/ 569 bị cáo.	254 vụ, việc	02 vụ	88 việc (AD biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án	0	0	0	0	0

Các cơ quan tư pháp																				
Giai đoạn	Tổng số buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân	Tổng số người tham gia	Tiếp nhận tin báo tố giác, đơn thư phản ánh của Nhân dân			Số vụ việc đã được tiếp nhận								Số vụ việc oan sai phải bồi thường	Số vụ việc, vụ án phải cải sửa và hủy bỏ					
			Thuộc thẩm quyền	Đã giải quyết	Chưa giải quyết	Đã giải quyết đúng hạn				Phải kéo dài										
						Hình sự	Dân sự	Hành chính	Vụ việc khác	Hình sự	Dân sự	Hành chính	Vụ việc khác							
2019-2022	16	3.600	00	00	00	- GD tin báo: 381 nguồn tin - GD điều tra: 410 vụ/ 448 bị can. - GD truy tố: 333 vụ/ 409 bị can - GD xét xử: 338 vụ/ 420 bị cáo	448 vụ, việc	Hành chính	Vụ việc khác	(GD tin báo: 373 nguồn tin - GD điều tra: 402 vụ/ 436 bị can - GD truy tố: 333 vụ/ 411 bị can. - GD xét xử: 332 vụ/ 412 bị cáo	435 vụ, việc	Hành chính	Vụ việc khác	(GD tin báo: 373 nguồn tin - GD điều tra: 402 vụ/ 436 bị can - GD truy tố: 333 vụ/ 411 bị can. - GD xét xử: 332 vụ/ 412 bị cáo	0	0	0	0	0	0

Các cơ quan tư pháp

Giai đoạn	Tổng số buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân	Tổng số người tham gia	Tiếp nhận tin báo tố giác, đơn thư phản ánh của Nhân dân				Số vụ việc đã được tiếp nhận										Số vụ việc oan sai phải bồi thường	Số vụ việc, vụ án phải cải sửa và hủy bỏ	
			Thuộc thẩm quyền	Đã giải quyết	Chưa giải quyết	Hình sự	Dân sự	Hành chính	Vụ việc khác	Đã giải quyết đúng hạn				Phải kéo dài					Vụ việc khác
										Hình sự	Dân sự	Hành chính	Vụ việc khác	Hình sự	Dân Sự	Hành chính			
Tổng cộng	53		00	00	00	GD tin báo: 786 nguồn tin - GD điều tra: 901 vụ/ 1056 bị can - GD truy tố: 771 vụ/ 978 bị can - GD xét xử: 778 vụ/ 989 bị cáo	705 vụ, việc	02 vụ	154 việc (AD biên pháp xử lý hành chính tại Tòa án	GD tin báo: 778 nguồn tin - GD điều tra: 888 vụ/ 1039 bị can - GD truy tố: 771 vụ/ 978 bị can - GD xét xử: 772 vụ/ 981 bị cáo.	689 vụ, việc	02 vụ	154 việc (AD biên pháp xử lý hành chính tại Tòa án	0	0	0	0	0	0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 43 CỦA LỰC LƯỢNG VỮ TRANG

Biểu 3C

Giai đoạn	Việc tuyên truyền vận động nhân dân		Số lượng lực lượng được cử giúp cấp ủy, chính quyền				Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm			
	Số cuộc	Số người tham gia	Xây dựng Đảng, chính quyền	Phát triển kinh tế xã hội	Khắc phục thiên tai, dịch bệnh	Tổng số đơn thư	Đã giải quyết	Chưa giải quyết		
2013-2018	40	35.000	14	250	680	50	50	0		
2019-2022	20	15.000	13	350	720	20	20	0		
Tổng cộng	60	50.000		600	1.400	70	70	0		

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25, KẾT LUẬN 43
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI**

Giai đoạn	Kết quả quán triệt văn bản về công tác dân vận (1)		Kết quả phát động, vận động các phong trào thi đua yêu nước và Dân vận khéo (2)					Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (3)				Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên (4)				
	Số hội nghị	Số người tham gia	Số cuộc vận động	Số người tham gia	Số tiền huy động được	Hiện vật huy động được (trị giá bằng tiền)	Số cuộc giám sát	Số cuộc phản biện	Đối thoại cấp ủy, chính quyền với nhân dân	Số người tham gia	Số lượng hội viên, thành viên			Số lượng cán bộ chuyên trách		
2013-2018	85	4.675	10	750	0	0	2	0	15	1.125	2013	2018	2022	2013	2018	2022
2019-2022	51	2.857	17	1.531	0	0	6	0	10	675			32.145			21
Tổng cộng	136	7.532	27	2.281	0	0	8	0	25	1.800	26.886	31.181	32.145			

Ghi chú: Riêng mục (4) chỉ thống kê theo năm, không thống kê theo giai đoạn

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DÂN VẬN CÁC CẤP

Ban Dân vận cấp huyện và tương đương												
Năm	Biên chế được giao	Biên chế sử dụng thực tế	Số phòng đơn vị	Trình độ cán bộ, công chức				Cơ cấu ngạch công chức				
				Chuyên môn			Lý luận chính trị		Chuyên viên Cao cấp	Chuyên viên chính	Chuyên viên	Khác
				Tiến sỹ	Thạc sỹ	Đại học	Cử nhân, Cao	Trung cấp				
2013	6	6			3	1	1	3			3	3
2018	4	4			4	2	2	2			4	
2022	4	4			4	1	3	3			4	

**TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP**

Năm	Biên chế được giao	Biên chế sử dụng thực tế	Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện									
			Chuyên môn			Lý luận chính trị			Cơ cấu ngạch công chức			
			Tiến sỹ	Thạc sỹ	Đại học	Cử nhân, Cao cấp	Trung cấp	Chuyên viên Cao cấp	Chuyên viên chính	Chuyên viên	Khác	
2013	25	25			13	2	13		1	12	12	
2018	22	18			17	5	10		1	17		
2022	22	20			18	5	13		1	19		

SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Biểu 6A

Năm	Số tổ chức đảng của Đảng bộ	Số đảng viên của Đảng bộ	Số DV là người DTTS	DV là người DTTS/Số DV (tỷ lệ % với tổng số DV)	Số già làng/ trưởng bản, người có uy tín được công nhận	Công tác tôn giáo		Số tin đồ tôn giáo	Tin đồ tôn giáo/Dân số (tỷ lệ % với dân số)	Số cốt cán tôn giáo được công nhận	Số CBCC là tin đồ tôn giáo	Số đảng viên là tin đồ tôn giáo
						Số tổ chức tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt	Số tổ chức tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt					
						Được cấp phép	Chưa được cấp phép					
2013	66	2.314	1.552	35,9	185	03	27	6.029	6.029/72.045 (8,4%)	0	0	0
2018	70	2.961	1.999	59,2	186	10	38	7.845	7.845/78.350 (chiếm 10%)	0	0	01
2022	66	3.500	2.332	81,6	171	14	26	9.233	9.233/83.265 (chiếm 11,1%)	0	0	01

SỐ LIỆU MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO

Giai đoạn	Mô hình "Dân vận khéo"							Theo lĩnh vực		Hội thi "Dân vận khéo"		Biểu dương, khen thưởng	
	Tổng số mô hình được công nhận		Kinh tế	Văn hóa xã hội	Quốc phòng -an ninh	Xây dựng đảng và hệ thống chính trị	Số hội thi	Số đơn vị tham gia	Tập thể	Cá nhân			
2013-2018	54	60	54	41	16	15	2	39	37	103			
2019-2022	0	0	162	123	48	45	0	0	2	2			
Tổng cộng	54	60	216	164	64	60	2	39	39	105			